

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘  
**หัวใจชาวพุทธบอบช้ำกันทั้งนั้น**

ก่อนจึงหัน

วัดนี้มีวรรคมีตอนนะ ตั้งแต่ศาลานี้ออกไปข้างนอกสำหรับสาธารณะทั่วๆ ไป หลังศาลาเข้าไปในป่านี้เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระ ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลย คนมาก็มาเพียงแค่ว่าศาลานี้ออกไปข้างนอก ส่วนด้านในนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระด้วยความสะดวกสบาย ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมา ที่มันเลอะเทอะทุกวันนี้ก็ วัดนี้จะว่าคนเคารพนับถือมากหรือไม่มาก เราก็ยังไม่ได้พิจารณาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรมากนัก แต่ที่เห็นชัดๆ ก็คือว่ามาแล้วมาเพ่นพ่านๆ ไม่ทราบมาจากทิศใดแดนใด มาเพ่นพ่านๆ ถามหาเหตุหาผลไม่ได้เรื่องได้ราว นี้ถูกขนาบ พุดตรงๆ เลย

เมื่อถามเหตุถามผลไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วไล่เลยทันที เรามาเจอแล้วเอาเลย มันอุจาดจริงๆ นะเที่ยวแบบนี้ สถานที่ปฏิบัติของท่าน ผู้รักษาท่านรักษาท่านปฏิบัติของท่านอยู่ด้วยความเทิดทูนในธรรมทั้งหลาย ใ้เราไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร มาแก้งก้างๆ อยู่ตามนี้ มาเจอเข้าก็ไล่เบียดกัน ส่วนมากไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์นะ มักจะได้ถูกไล่ทั้งนั้นที่เข้ามาในศาลานี้ละ นี่ละมันมาเที่ยวแก้งก้างๆ ไม่ได้มีสาระอะไรเลย นิสัยแก้งก้าง นิสัยหลก ลอย นิสัยเห่อเหิม เข้ามาในวัดก็มาเห่ออยู่ในวัด เก๋อนุ่นเก๋อนี่ ที่จะหาสารประโยชน์แก่ตัวเองนี่มองดูแล้วไม่ค่อยมี

ผู้ตั้งใจมาเพื่อศีลเพื่อธรรมจริงๆ เรายกไว้ ส่วนมากที่มาเพ่นพ่านมากไม่มาก มันก็เหมือนก้างขวางคอ นิดเดียวเท่านั้นขวางคอแล้วร่างกายพังได้ อันนี้มาแก้งก้างๆ ไม่มากนักก็ตาม นี่ประเภทก้างขวางคอของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำให้เสียหายได้เหมือนกัน จึงได้เตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลาย มาอย่ามาเพ่นๆ พ่านๆ ไม่ได้หน้าได้หลัง ถ้ามาก็ให้ตา หู สังเกตสังกา ใจให้คิดพินิจพิจารณา เพราะศาสนานี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เราจึงควรระมัดระวัง

มาก็มาเที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อนด้วยนิสัยอย่างนั้นแหละ เข้ามาแล้วก็มาแสดง ลวดลายแบบนั้นละ ลวดลายที่เคยเป็นมาแล้ว ลวดลายหลักลอยนั้น ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเพ่นพ่านๆ อยู่ตั้งแต่เข้ายันค่ำ มหาสาระอะไรไม่เห็นมี ตื่นข่าวกันมา อาจจะหลอกกันบ้างตมกันบ้างตามประสาของคนเลือนลอย หลอกกันไปอย่างนั้นละ ว่าวัดป่าบ้านตาดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ หลอกกันไป ทีนี้มาวัดป่าบ้านตาด สิ่งที่ผิดคาด

ผิดหมยมันมีนี่นะมาแก้ง ๆ ก้าง ๆ แล้วก็มิอะไรตัวหนึ่งนั้นสำคัญ พอออกมาเจอเข้า ตัวนี้สำคัญมาก ตัวกำลังพูดว้อก ๆ อยู่สำคัญมากนะ มาเจอเข้าก็ถามเหตุถามผล ส่วนมากไม่ได้เหตุได้ผลนะ มาเร่ ๆ ร่อน ๆ นั้นไล่ตอนนั้นเลย ไล่แทบทุกรายถ้าลงได้มาเจอเข้าแล้ว เพราะมันมีอย่างนั้นมาตลอดนี้ ผู้ที่มาเป็นศีลเป็นธรรมมองดูพับก็รู้ ๆ มาแบบนั้นแบบทำลายมันดูไม่ได้นะ กิดขวางเอามากมายทีเดียว นี่ละกิเลสขวางธรรมขวางอย่างนี้แหละ

พระเราให้ตั้งใจปฏิบัติอย่ามาเร่ ๆ ร่อน ๆ เราพูดแต่เรื่องเขามาเที่ยวเร่ ๆ ร่อน ๆ พระในวัดป่าบ้านตาดเร่ ๆ ร่อน ๆ ไม่ได้หลักได้เกณฑ์มีมากมีน้อยเพียงไร ลงทะเบียนบัญชีมาให้เราอ่านสักหน่อย เราจะได้ประกาศประชาชนให้ทราบทั่วไปว่า วัดป่าบ้านตาดมีหลักมีเกณฑ์ยังไง เร่ ๆ ร่อน ๆ ยังไง จูงกันมาลงบัญชี ลงทะเบียนบัญชีวัดป่าบ้านตาด ส่วนมากเขาร่ำลือนะ เขาร่ำลือแบบไหน ที่จูงหมูจูงหมาจูงเป็ดจูงไก่จูงพระจูงเณรเร่ ๆ ร่อน ๆ ไม่ได้หน้าได้หลังออกมาหน้าศาลา เรายังไม่ได้จูงมาให้เขาได้ดูบ้าง เราว่าแต่เขาว่าแก้ง ๆ ก้าง ๆ ไอ้พระเณรในวัดนี้มันแก้ง ๆ ก้าง ๆ หรือไม่ ก็ต้องเอามาให้ดูด้วยกัน ละซิ จึงเรียกว่าเสมอภาค

ให้ตั้งใจภาวนานะพระ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำด้วยความสนใจ สติเป็นสำคัญนะ สติเป็นพื้นฐานสำคัญ ถ้าใครมีสติเด่นอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะตั้งรากฐานได้ ยังไงไม่พินมือไปได้เลยเรื่องมรรคเรื่องผล ขอให้ตั้งลง องค์ภาวนาคืออะไร เป็นหลักยึดของจิต จิตมันเร่ ๆ ร่อน ๆ อย่างที่ว่าไม่มีหลักยึด ก็ไปคว้าเอาแต่ฟืนแต่ไฟคือกิเลสนั้นละเข้ามาเผาตัวเอง ๆ เพราะฉะนั้นจึงให้มีคำบริกรรม ผู้ตั้งรากตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจ ในเบื้องต้นนี้สำคัญมาก ให้มีคำบริกรรมติดกับหัวใจ

สำหรับพระเรา หน้าที่การงานของพระคือภาวนา คำบริกรรมเป็นงานของพระ สติสังคควบคุมั่นคือนายหัวหน้าหรือนางาน บังคับงานที่เราทำ เป็นยังไงดีหรือไม่ดี ปัญญาคอยสอดส่องมองนั้นมองนี้ ตรวจตรานั้นนี้ เรียกว่าผู้ภาวนาจริง ๆ อย่ามาทำเร่ ๆ ร่อน ๆ นะ อันนี้ก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกัน แล้วดูเขาที่มาเที่ยวเร่ ๆ ร่อน ๆ ดูไม่ได้ แล้วดูพระเณรเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะดูได้ยังไง มันก็แบบเดียวกัน นี่ละให้พากันระมัดระวัง ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ

งานการจะทำอะไร ความพร้อมเพรียงนี้เรียกว่าเรียบร้อยมาตลอดแล้ว คือข้อวัตรปฏิบัติที่ทำเป็นส่วนรวม เราเห็นว่าเรียบร้อยมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่สร้างวัดป่าบ้านตาดมา การงานของพระ ความพร้อมเพรียงสามัคคีในงานส่วนรวมเรียบร้อยมาตลอด เราจะว่าชมก็ชม เป็นอย่างนี้ตลอดมา ที่นั่งนภายในของตัวเราก็ให้เรียบร้อยให้ตั้งงามโดยลำดับลำดับแต่ละราย ๆ ไป เราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงศีล

ทรงธรรม ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว เกิดมาในโลกนี้ไม่มี  
 วิชาไม่ได้ฟังไม่ได้ยิน ถ้ามีวิชาแล้วมันหากติดของมันพันของมันเอง

ถ้าเป็นเจ้ากรรมใหญ่แล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เห็นศาสนาเป็นข้าศึกศัตรูไป  
 ดังที่เวลานี้กำลังเริ่มขึ้น วิทยุกำลังเริ่มออก เพื่อเป็นคุณธรรมประกาศธรรมสอนโลก  
 กระจายออกไปๆ แล้วทางวิทยุเขาก็มีความสมัครรักใคร่ใฝ่ใจกับบรรดากับธรรม เขาตั้ง  
 วิทยุขึ้นในสถานที่ต่างๆ ที่นี้ตัวแสบตัวสำคัญอยู่ในวงรัฐบาลเรานี้แหละ กำลังเริ่มตั้ง  
 กฎเกณฑ์กฎข้อบังคับขึ้นมา ก็เลสนั่นละ คลังกิเลสกำลังตั้งกฎข้อบังคับขึ้นมาสอนบรรด  
 สอนธรรมสอนพระพุทธเจ้า คอยฟังดูก็แล้วกัน

วิทยุเวลานี้มันหาเรื่องว่าตั้งถั่งตั้งเถื่อน อันนี้เราได้ยินออกทางหนังสือพิมพ์ พูด  
 ได้เต็มปากเลย ท่านทั้งหลายให้พิจารณา ฟัน้องทั้งหลายธรรมะเป็นสมบัติประเภทใด  
 สิ่งที่เกิดขวางนี้เป็นสมบัติประเภทใด มีคุณค่าหรือมีโทษประการใด เอาไปพิจารณา  
 นะ เวลานี้กำลังตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาบีบบังคับธรรมไม่ให้ออก คือห้ามขาดเสียจริงๆ ไม่ได้  
 แล้ว ก็ห้ามเป็นกฎเป็นเกณฑ์ ให้มีเท่านั้นกิโลเท่านั้นกิโล ความสูงเท่านั้นของวิทยุนะ เรา  
 ได้เห็นในหนังสือพิมพ์ แล้วพูดตามหนังสือพิมพ์ไม่ผิด ถ้างได้เห็นแล้วเราไม่มีถอย  
 ใครทั้งนั้นแหละ ธรรมถอยใครไม่ได้ ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา

นี่ก็ข้าศึกอันหนึ่งที่กำลังทำลายพุทธศาสนาเราอยู่นี้ แขนงข้าศึกมันมาจากไหน  
 ออกมาจากรัฐบาลเวลานี้ จะประชุมกันข้อนี้ข้อนี้กำลังจะตั้งกฎเกณฑ์บังคับบรรดธรรม  
 ไม่ให้กระจายออกไปที่ไหน จะห้ามอย่างนั้นจริงๆ ก็ไม่ได้ มีกฎเกณฑ์ยื่นเข้ามาๆ คือให้  
 ตั้งความกว้างประมาณเท่านั้น เช่น ๑๕ กิโลเมตร ความสูง ๓๐ เมตรหรืออะไรเหล่านี้  
 กำลังตั้งข้อกฎเกณฑ์มา นี่คลังกิเลส รัฐบาลนี้มันจะกลายเป็นรัฐบาลเพชรฆาตสังหาร  
 จิตใจประชาชนที่มีต่อธรรมให้พินาศฉิบหายไปโดยไม่สงสัยละ ถ้าออกทางหนังสือพิมพ์  
 ดังที่เห็นนี้แล้วชัดเจนแล้ว

ธรรมก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า นำสอนโลกมานี้สอนมามากเท่าไร  
 พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์หรือชนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มาโดยลำดับลำดับ ไม่เคยมีความ  
 เสียหาย ธรรมที่ประกาศสอนโลกอยู่เวลานี้ก็เป็นธรรมประเภทเดียวกัน มีคุณค่าต่อ  
 จิตใจมากน้อยเพียงไร ที่มากก็ตามกันมาขัดมาขวางมาบีบบังคับนี้มีคุณค่าอะไรหรือไม่ หรือ  
 เป็นข้าศึกต่อศาสนา หรือเป็นก้างขวางคอศาสนา เราไม่อยากพูดนะก้างขวางคอ เป็น  
 ข้าศึกอันใหญ่หลวงของศาสนา

เวลานี้เราได้ทราบแล้วนะ มีตัวแสบๆ อยู่ในวงรัฐบาลนั้นแหละตัวสำคัญ ตัวนี้  
 ตัวสำคัญมาก ตัวแสบๆ ตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ ตั้งกฎหมายแล้วตั้งกฎหมาย ตั้งกฎหมายตั้ง  
 กฎหมัด ตั้งกฎเพชรฆาตมาจะทำลายศาสนา เห็นอย่างโจ่งแจ้งมาโดยลำดับ ไอ้ตัว

แสบๆ นี่ไม่เคยที่จะส่งเสริมศาสนา มีแต่บีบบี้สีไฟกัดกัน แล้วจะเอาไฟเผาศาสนาไป ด้วยฝีปากปาเถื่อนของมันนั่นแหละ นี่ได้ฟังแล้วเห็นแล้ว เราได้ยินมาแล้วพูดได้ชัด ถ้า อันใดที่เราได้ยินมาแล้วเราพูดได้ชัด เวลานี้กำลังออกนะ

วิทยุต่างๆ ที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีความรักใคร่ใฝ่ธรรมตั้งลงสถานที่ต่างๆ เพื่อจะได้ยินได้ฟังอรรถธรรมชโลมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็น ถูกกีดถูกกันถูกบังคับ เข้ามาโดยลำดับแล้วเวลานี้ หาวว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นอันตรายต่อสิ่งใด ที่ มันกีดมันกันบีบบังคับอยู่นี้มันเป็นอันตรายหรือเป็นคุณ เอามาแยกกันซิ ธรรมของ พระพุทธเจ้าเคยเป็นโทษต่อผู้ใดไม่เคยมี สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสที่กำลังมันกีด มันขวางอยู่นี้ ตั้งตัวเป็นเจ้าของอำนาจ

เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ว่าใหญ่โตสูงสุด กิเลสเหยียบหัวมันอยู่นั้นเป็นยังไง ไม่ได้ดูบ้างหรือ ประชาชนเขาไม่ใช่หมานี่นะ เขามีความรักใคร่ใฝ่ธรรม ธรรมที่เขาได้ ยินได้ฟังเป็นธรรมประเภทใด ใครก็รู้ทั่วประเทศไทยเรา ธรรมพระพุทธเจ้าแท้ๆ ไม่ เคยเป็นโทษแก่ผู้ใดเลยตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลป์ ท่านสอนธรรมท่านสอนอย่างนี้ เวลา มา กีดกันทำอย่างนี้ก็ไม่เคยมี ฟังจะมีในเมืองไทยเรานี้แหละ คอยฟังกันนะพี่น้องทั้งหลาย ฟังจะมีในเมืองไทยนี้ กำลังกีดกันทำนั่นทำนี่ กำลังเริ่มเข้ามาแล้วละ ให้ดูนะ

หัวใจคนไทยเป็นหัวใจหมาหรือหัวใจคน เอา พิจารณาให้ดี ออกมานี้มันออกมา แบบไหน ดูให้ดีนะ จำให้ดี นี่เป็นเสียงธรรม เราพูดเป็นกลางๆ ไว้แบบนี้เอง เป็นยังไง ก็ว่าไปตามเรื่องตามราวของที่มันเป็นขึ้นมา จิตใจของคนทั่วประเทศไทยเราซึ่งเป็นชาว พุทธมีคุณค่าขนาดไหนต่ออรรถต่อธรรม ที่จะนำมาชโลมจิตใจ หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอรรถด้วยธรรม จากทางข่าวประเภทต่างๆ เช่น ทางวิทยุเป็นต้น ทำไมจะเป็นภัยไปหมด ข่าวที่ดีที่เลิศเลอทำไมเป็นภัย ข่าวที่เป็นมหากภัยที่กำลังก่อตัว ขึ้นมาเวลานี้ทำไมจึงกลายเป็นมหาคุณไปได้ เอาไปพิจารณาพี่น้องทั้งหลาย เวลานี้กำลัง เริ่มออก

จะตั้งกฎใดๆ เข้ามาก็ตาม กฎใดก็เพื่อประชาชนชาวไทยเรานี้แหละ มาจากไหน ก็มาจากรัฐบาล รัฐบาลใครเป็นคนตั้งขึ้นมา บรรดาพี่น้องทั้งหลายหย่อนบัตรแทบเป็น แทบตายให้เป็นรัฐบาลขึ้นมา ถ้ารัฐบาลเป็นเพศฆาตสังหารจิตใจประชาชนในทางที่ ถูกที่ดีแล้วประชาชนก็ค้านได้ หรือค้านไม่ค้านก็พืดกันเหมือนน้กมวยก็ได้นี่นะ เอา เรา ตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ ที่นี้รัฐบาลไม่ดี รัฐบาลเป็นข้าศึกของคน ทำไมประชาชนจะล้มไม่ได้ วะ ตามหลักธรรมเป็นอย่างนี้ แต่ส่วนหลักกฎหมายกฎหมายเขาจะเป็นยังไงเราไม่ ทราบด้วยนะ แต่หลักธรรมเป็นอย่างนี้ ตั้งได้ล้มได้ ถ้าเห็นไม่ดีทำลายได้ แยกแยะออก หนี เอาแต่ของดีเข้ามาได้ นี่เป็นเรื่องของธรรม เราพูดกลางๆ ให้เป็นธรรม

เวลานี้กำลังเริ่มนะ พวกที่คอยทำลายศาสนามันก่อนมันทวน ทำลายเรื่อยมาๆ แขนของมันเป็นตัวสำคัญยิ่งกว่าเทวทัตเสียอีก เทวทัตยังยอมรับพระพุทธเจ้า อันนี้มันไม่ยอมรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า จะหนักกว่าเทวทัตเข้าไปอีก เอา ฟังทุกคนนะ นี่ออกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ในฐานะที่เราเอาธรรมะเข้ามาเป็นหัวใจ พุทธธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเป็นที่พอใจตายใจตลอดมา แต่จะถูกกีดกันด้วยวิธีการต่างๆ นี่ไม่ยากฟังสำหรับคนไทยชาวพุทธแล้ว ไอ้ชาวผีมันจะทำยังไงเราไม่ทราบด้วยนะ เอาละให้พร

#### หลังจั้งหัน

(สำนักงานใหญ่ บริษัท ทศท.คอร์ปะเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอนิมนต์หลวงตาไปเทศน์ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๔๘ เวลาบ่าย ๒ โมงครึ่ง) อักษรย่อเขายังไง (ทศท. ครับ) เดียวนี้มีแต่อักษรย่ออ่านไม่ค่อยเข้าใจ แต่อาหารการกินไม่ได้มีอักษรย่ออะ มันมีเป็นหางเป็นหูแตกกระจายไปหมด อักษรย่อไม่มี เรื่องการอยู่การกินความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอักษรย่อไม่มี ถ้าอย่างอื่นแล้วมีอักษรย่อทั้งนั้น เราอยากให้เมืองไทยเรามีอักษรย่อในการกินอยู่ปวย การอยู่กินใช้สอยต่างๆ ให้มีอักษรย่อบ้าง เดียวนี้ไม่มีอักษรย่ออะ มันไปย่ออย่างที่ว่านี่ละ มันฟังไม่ได้แหละเรา

**ผู้กำกับ** สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 236 ถ.วิภาวดี รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แจ้งมาเรื่องคลื่นวิทยุชุมชนรบกวนความถี่วิทยุอื่นว่า ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า สถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรม ความถี่ 103.25 Mhz มีการแพร่กระจายคลื่นเกินกว่าข้อกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุรบกวนความถี่ใกล้เคียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอความร่วมมือท่าน ดำเนินการแก้ไขการส่งกระจายเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวนดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

**หลวงตา** เขามีมาหาเราแล้วตอบรับกันยังไงล่ะ เมื่อเช้านี้ก็ได้ออกเกี่ยวกับเรื่องศาสนา กำลังถูกเบียดเบียน ถูกบีบบังคับเข้ามาเป็นลำดับลำดับนะ ที่ออกมานี้ก็จากวงราชการนั้นแหละมาบีบบังคับด้วยวิธีการต่างๆ แก่ศาสนาเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะ เวลานี้ศาสนารู้สึกว่าถูกเบียดเบียนบีบบังคับโดยประการต่างๆ มีเยอะ ออกแบบนั้นแบบนี้ มีแต่แบบที่จะทำลายศาสนาในเมืองไทยของเราให้ล่มจม ถ้าศาสนาของเมืองไทยที่เคยเกิดทุนมาดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นของเลิศของเลอมาแต่พระพุทธเจ้าทุก ๆ

พระองค์นี้ได้ถูกเบียดเบียนได้ถูกทำลายลุ่มจมลงไป เฉพาะเมืองไทยเราเท่ากำป็นนี้ก็เรียกว่าจมกันเท่ากำป็นนี้หมด แล้วก็จมไปอีกมากมาย

ศาสนาไม่ควรที่จะถูกเบียดเบียนอย่างนี้ ควรจะได้รับการส่งเสริมจากคนผู้มีหัวใจเป็นธรรม ที่มันกิดกันนี้ก็คือว่าหัวใจไม่เป็นธรรมนั้นแหละมันเป็นอยู่เวลานี้ ศาสนาพุทธเรานี้รู้สึกว่าจะเด่นชัดขึ้นมาในระยะสี่ห้าหกปีนี้ ที่ถูกเบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆ มีมาโดยลำดับ ระยะนี้ก็กำลัง นี่ก็ธรรมะที่ออกทางวิทย์ การทำอย่างนี้ไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด เขาทำด้วยความชอบใจพอใจเคารพเลื่อมใสของผู้ที่ตั้งต้นเหตุขึ้นมาคือวิทย์แต่ละแห่งๆ เพื่อจะเป็นเสียงออกมาเป็นผลดีงามแก่ประชาชน ถูกบีบบังคับไฟเข้ามาเป็นลำดับ หว่าเรื่องอรรถเรื่องธรรมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งรบกวนไปหมด โลกเขาอยู่ด้วยความสงบ แต่ธรรมเราเป็นธรรมคึกคะนองเที่ยวรบกวนเขา เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ หาอุบายวิธีการบีบบังคับไฟต่างๆ น่าสลดสังเวชนะ

แต่ก่อนก็ไม่เห็นมีอะไร มีมาระยะนี้ระยะที่เราช่วยชาติ ธรรมะออกประกาศสอนโลกตั้งแต่บัดนั้นมา จากนั้นก็ถูกกีดกันหรือกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆ เรื่อยมา เวลานี้กำลังเข้ามาอยู่ในจุดวิทย์ วิทย์นี้เราก็ไม่ได้บีบบังคับให้ผู้ใดไปตั้ง การเทศนาว่าการเราก็ไม่ได้บีบบังคับเทศนาว่าการ เหมือนพระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลายท่านสอนธรรมแก่โลกมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกลับ ท่านไม่ได้บีบบังคับผู้ใด แต่เป็นความรักใคร่ใฝ่ใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เกิดความเชื่อความเลื่อมใสได้ยินได้ฟังธรรมนั้นแล้วพอออกพอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมของท่าน แล้วก็นำไปปฏิบัติตัวเอง เป็นการเทิดทูนศาสนาในหัวใจของตัวเองให้รุ่งเรือง การเทศน์สอนธรรมท่านก็เทศน์แบบนี้ ท่านไม่ได้บีบบังคับผู้ใด

ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมหาคุณมาดั้งเดิมแล้ว ในเมืองไทยของเรานี้ก็ต้องอาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องพยุงกันอยู่ ถ้าศาสนาไม่มีแล้วพูดไม่ได้เลย แต่ความเข้าใจชัดเจนไม่สงสัยว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น เมืองหมา เข้าใจใหม่ ไม่มีศาสนาเขาก็เรียกเมืองหมาละซี ผู้มีศาสนาเทิดทูนตามหลักธรรมพระพุทธเจ้า แต่ผู้มาก็กีดกันทำลายพุทธศาสนานั้นก็คือหมาตัวหนึ่งอีกเหมือนกัน มันไม่รู้จักหนักจักเบา คอยแต่จะทำลายโดยถ่ายเดียว

ที่วิทย์ออกเวลานี้ก็ออกด้วยความสมัครใจของประชาชนชาวพุทธเรา กระจายออกไป นี่เขาก็ตำหนิว่าออกมากต่อมาก คนพาลสันดานหยาบที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้มันมีมากขนาดไหน ทำไมไม่พูดบ้าง ผู้ที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีด้วยอรรถด้วยธรรม นำออกมาประกาศสอนโลกทำไมจะเป็นของเสนียดจัญไรไป มันนำคิดใหม่เรื่อง

เหล่านี้ละ หัวใจของคนแต่ละคนมีคุณค่าขนาดไหน ได้ธรรมเข้าไปชโลมจิตใจจะชุ่มเย็นขึ้น ทำความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมไม่มีประมาณนะ เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้น

ธรรมไม่เคยทำความเสียหายแก่ผู้ใด จะสอนแบบไหนก็ตามไม่เคยมีความเสียหายแก่ผู้ใด คิดดูอย่างพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ทำมหาพรหมลงมา ฟังซิ สามแดนโลกธาตุมีกีดกันมีขอบมีเขตที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนธรรม สวาททั้งหลายสอนธรรมก็เหมือนกัน ไม่มีเขตมีแดนไม่มีข้อบังคับเอาไว้อะไรๆ แม้มาสอนมนุษย์เราก็เหมือนกัน ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าและสาวกไปสอนธรรมที่ตรงไหน มีกีดกันมีการบังคับให้สอนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมี ท่านสอนตามธรรมที่เป็นของเลิศเลอสำเร็จรูปมาแล้วด้วยความเลิศเลอมาสอนโลก โลกจึงยอมรับกันๆ อย่างนี้ต่างหากท่านสอนมา

ธรรมที่เรานำมาสอนโลกเวลานี้ ก็ชื่อว่าธรรมเรานำมาจากพระพุทธเจ้านั้นแหละ มาสอนโลกเวลานี้ก็เป็นธรรมประเภทเดียวกัน สอนไปที่ตรงไหนๆ ไปก่อนจนให้ได้รับความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนก็ไม่เคยเห็นมี มีแต่ผู้ที่ชอบแล้วก็ติดตาม ถึงขนาดที่กระจายออกมาเป็นตั้งวิฑู สร้างวิฑูที่นั่นที่นี้ก็เป็นความสมัครใจ อันนี้ก็ถูกกีดกันถูกบังคับในแง่ต่างๆ มาโดยลำดับ คราวนี้กระจายออกมาแล้ววิฑูนี้จะถูกบังคับ การเทศน์สอนธรรมจะถูกเป็นผู้ต้องหาไปแล้วเวลานี้

การฟังอรรถฟังธรรมของพี่น้องชาวพุทธเราด้วยความพอกพอใจ เมื่อทางวิฑูอันเป็นเสียงของธรรมเข้าสู่ใจถูกกำจัดออกไปทำลายออกไป หัวใจพี่น้องชาวไทยก็ต้องถูกทำลายไปตามๆ กัน อะไรจะใหญ่ยิ่งกว่าหัวใจ ถ้าเลขก็เลขที่สุดคือหัวใจ ถ้าเลิศก็เลิศที่สุดคือหัวใจนี้ ให้พากันพิจารณานะ เวลานี้เรื่องศาสนาค่อยถูกเบียดเบียนทำลายมาเรื่อยๆ ตั้งแต่เราออกสนามช่วยพี่น้องชาวไทยมาด้วยการแสดงอรรถแสดงธรรม รู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งต่างๆ มาโดยลำดับ ที่จะมาส่งเสริมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี เฉพาะวงราชการใหญ่ๆ มันน่าจะยกขึ้นมาพูดให้ประชาชนเขาทราบอีกทีหนึ่ง กระจาย ถ้าเราเทศน์ออกไปยังไม่เข้าอกเข้าใจ ยังมีมัวหมองอยู่ตรงไหน ยังไม่ฉลาดตรงไหนรัฐบาลก็ควรขยายออกไปประกาศให้ประชาชนทราบอย่างแจ่มชัดขึ้นมา ให้เขาได้อनुโมทนา สาธุการรัฐบาลนี้เก่งมากทีเดียว ส่งเสริมธรรมะของครูบาอาจารย์ออกไป แดกแขนงออกไปนี้ ฟังแล้วเพลิน ให้เขาได้ฟังอย่างนี้

อันนี้มีแต่เรื่องกีดกันศาสนา กีดกันอรรถธรรม เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้กำลังกีดกันทางวิฑูกระจายเสียงซึ่งเป็นเสียงธรรมของประชาชน ฟังซิมันฟังได้ไหม ไม่ออกจากรัฐบาลจะออกจากใครจากที่ไหน ที่มาตั้งข้อนั้นข้อนี้ขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลนี้ซึ่งแต่ก่อนก็เป็นรัฐบาลที่ว่า เป็นคู่เคียงกับพุทธศาสนา หรือว่าอุปถัมภ์ศาสนาก็ได้ เป็นลูกศิษย์ศาสนาก็ได้ตลอดมา ไม่เคยมีการคัดค้าน ไม่เคยมีการทำลาย แต่เข้ามาในรัฐบาล

ยุคปัจจุบันนี้ ทำไมจึงกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นเพศฆาตทำลายศาสนาให้ฉิบหายลงไปได้ โดยวิธีกลั่นแกล้งห้ามนั้นห้ามนี้ดังที่เห็นมานี้ มันเป็นมงคลที่ไหน

เสียงอรรถเสียงธรรมที่ออกกระจายธรรมต่อโลกนี้ ตั้งแต่ทำวมหภาพรหมลงมา พระพุทธเจ้าสอนได้หมด บรรดาพระสาวกที่ท่านสอนธรรม อย่าว่าแต่มนุษย์ชี้เหม็นนี้เลย ท่านสอนมาเป็นลำดับ ทำไมธรรมมาสอนมนุษย์จึงต้องถูกกลั่นแกล้งทุกแบบทุกฉบับอย่างนี้ ฟังได้ยังไง ธรรมเป็นของมีคุณค่ามหาศาล อะไรไม่เห็นอธรรม แล้วอันนี้มันเลิศอะไร มากีดกันท่านั้นท่านี่ มันเอาความเลิศมาจากไหน ใครเป็นคนตั้งขึ้นมา พิจารณาซิ เอาเหตุเอาผลจับกันซิ เรื่องอรรถเรื่องธรรม ธรรมท่านสอนโลกมาตั้งกับตั้งกลับ

มาในยุคปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ารัฐบาลไทยเรา แทนที่จะเชิดชูศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง กลับบีบบังคับไฟศาสนาโดยลำดับลำดับ มันมีแกนอยู่ข้างในในวงกลั่นแกล้งและ เราคิดเอาะนี่นะ มันมีสาเหตุมีแกนตัวสำคัญ ตัวแสบๆ อยู่ในวงการรัฐบาลนั้นแหละ มันถึงแสดงพิษภัยออกมาเหยียบย่ำทำลายศาสนา พร้อมทั้งการเหยียบย่ำทำลายหัวใจประชาชนชาวพุทธไปในขณะเดียวกันโดยลำดับมาอย่างที่เราเห็นนี่ละ

เวลานี้กำลังเรื่องวิทยุจะให้อยู่ในเขตนั่นเขตนี่ บังคับหาอะไร บังคับไว้อะไร วิทยุไปทำความเสียหายอะไรแก่ผู้ใด นอกจากทำประโยชน์ให้โลกมากมายเท่านั้น การห้ามอันนั้นมีคุณค่ายังไงบ้าง เอามาเทียบกันซิ ถ้าไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งเบียดสีเข้ามาๆ เพื่อจะทำลายเท่านั้น ไม่เห็นเป็นอย่างอื่น นี้เราพิจารณาโดยธรรม ตรงไหนที่ไม่ดียังไงก็ปรับปรุงเพื่อเสริมขึ้นเรื่อยถึงถูก นี้มันไม่ใช่ปรับปรุง มันเหยียบลงมากีดกันๆ แล้วเหยียบลงๆ พวกทำลายศาสนาพวกนี้ มันอยู่ในไหน ก็รัฐบาลเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ออกมาต่างๆ ไม่อยู่ในรัฐบาลจะอยู่ที่ไหน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่ารัฐบาลเพศฆาตสังหารศาสนาก็ไม่ผิด

ออกมาแบบไหนที่จะส่งเสริมศาสนาไม่ค่อยเห็นมีนะ เท่าที่เราออกมาหาพี่น้องทั้งหลายด้วยการนำศาสนามาประกาศสอนธรรมนี้ มีแต่เป็นข่าตึกของธรรมมาเรื่อยๆ เบียดเบียนแบบนั้น กีดกันแบบนี้มาเรื่อย ว่าอย่างนี้ละ ไม่มีการส่งเสริม นี่ก็ออกมาจากผู้มีอำนาจในวงรัฐบาล มันวงรัฐบาลอะไรอย่างนั้น วงรัฐบาลเพศฆาตสังหารศาสนา รัฐบาลไหนเขาก็ไม่เคยมีมา แต่รัฐบาลนี้ทำไมถึงเด่นเอานักในการบีบบังคับทำลายศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ เด่นมากนะ ใครเป็นแกนอยู่ในนั้น ตัวสำคัญคือใคร มันใหญ่กว่าคนทั้งประเทศเชียวนะหรอคนๆ นี้ละ พิจารณาดูซิ

หัวใจมีทุกคนคนไทยเรา จะหมอบให้มันเหยียบกระดองไปอย่างนั้นหรอ เหตุผลมีอยู่ที่จะได้ มีสิทธิที่จะพูดได้ด้วยกัน ต้องนำมาวิพากษ์วิจารณ์ซิ ผู้มันตั้ง



ออกมา มันต้องคิดของมันแล้วด้วยวิธีการต่างๆ มันถึงออกมา ทางนี้ก็คิดแล้วที่จะโต้ตอบกันอย่างไรก็ต้องคิดเหมือนกัน นั่น วงเข้ามาหารัฐบาลไทยเรา แต่ก่อนก็ไม่เคยมี เวลานี้มีแต่รัฐบาลออกมาเบียดเสียดเข้ามา เหยียบย่ำทำลายแบบนั้นแบบนี้เข้ามา เหยียบย่ำทำลายศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ เป็นมาโดยลำดับ

หมู่เรามีมันฟังมาได้ยินได้คิดได้อ่านด้วยกันทุกคนนั่นแหละ มีลัทธิที่จะคิดได้ทั้งผิดทั้งถูกด้วยกัน ทำไมเวลาคิดแล้วก็พูดออกตามลัทธิของตนที่รู้ที่เห็นยังงใจออกมาได้จะผิดไปที่ตรงไหน เอาผิดตรงไหนแก้กันไป พิจารณาเหตุผลกลไกกันไปซิ เอาอำนาจปาเถื่อนมาใช้แบบนี้ไม่ได้นะ เมืองไทยไม่ใช่เมืองป่าเถื่อน เมืองชาวพุทธแท้ๆ ฟังระยะนี้มีตั้งแต่เรื่องทำลายศาสนานะ มันเป็นอย่างงี้ มันตัวไหนสำคัญอยู่ในวงนั้น ที่กระจายออกมาทำลายศาสนาอยู่เรื่อย เดี่ยวตั้งกฎนั้นเดี่ยวตั้งกฎนี้ บังคับข้อนั้น บังคับข้อนี้มาเรื่อยๆ ฟังแล้วมันฟังไม่ได้

เฉพาะพระพุทธศาสนาของเราให้คุณแก่โลกมาตั้งสามโลกธาตุ ไม่มีบกบางเลย การให้คุณแก่โลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ มหาการุณิก โนาโถ หิตาย สัพพปาณิน พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตากรุณามหาคุณอย่างมาก และทำประโยชน์ให้โลกไม่มีประมาณเลย ฟังซินะ อย่างนี้เรื่อยมา การนำธรรมมาสอนโลกก็ไม่ได้สอนเพื่อทำลายโลก ไม่มีใครได้รับความบอบช้ำจากคำสอนที่สอนลงไป มีแต่เป็นบุญเป็นคุณ ถึงขนาดที่ว่า มีความพอกพอใจจะตั้งขึ้นเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงออกไปให้กว้างขวางออกไปเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปทำลายจิตใจเขาให้เขาบอบช้ำดำเขียว พอที่จะมาเบียดเบียนทำลายศาสนาเหมือนที่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้

ออกมาแบบไหนมีแต่ทำลายศาสนา ทางตรงทางอ้อมไปเลยละ ถ้าทำลายทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมอย่างนี้ละ บีบแบบนี้บีบแบบนี้มาอย่างนี้ละ นี้ใครเป็นแกนกลางอยู่ในวงรัฐบาลเวลานี้มันถึงแสบเอาหนักหนา ทำให้ประชาชนทั้งประเทศเกิดความเดือดร้อนทางจิตใจกันมากมาย เกี่ยวกับเรื่องจะทำลายศาสนาซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขาละ พิจารณาซิ คนนี้มันวิเศษมาจากไหน มันเหนือใครมาจากไหน เหนือพระพุทธเจ้า เหนือธรรมไปหมดแล้วหรือ ที่มาตั้งกฎข้อนั้นตั้งกฎข้อนี้มาบีบบังคับศาสนาซึ่งเป็นธรรมสอนโลกให้ทำตามคลั่งกิเลสของตัวเอง

พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลส ธรรมไม่มีกิเลสนะ สอนโลกนี้สอนด้วยความราบรื่นดีงาม ที่ตั้งกฎนั้นเข้ามาๆ เข้ามาเป็นก้างขวางคอ ก้างขวางคอแบบนี้แบบนี้เรื่อยๆ มันดีแล้วหรือ พิจารณาซิ คลั่งกิเลสตัวนี้นะ ตัวนี้ตัวไหนนะ ตัวมันทำนั่นแหละ จะเป็นตัวไหนวะ มาทุกแบบนะที่จะทำลายศาสนาเวลานี้ เข้ามาทุกแบบๆ ศาสนาก็พอคนได้รู้เรื่องราวจากการสอนของธรรมที่นำออกสอนโลก พอจะรู้เรื่องราวเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา

มันก็ตีหัวเข้ามา ๆ ให้หดเข้าในกระดองเหมือนเต่า แล้วมันก็เหยียบกระดองไปอย่างนั้น  
ละพวกมหากัณฑ์

วันนี้ก็พูดเท่านั้นละ

(ทำบุญ ๕,๐๐๐ บาทเพื่อสนับสนุนวิทยุเสียงธรรม พ่อแม่อยู่บ้านอายุมากแล้ว  
ได้ฟังวิทยุนี้ในการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประโยชน์กับคนทั่วประเทศครับ) กับที่พูดตะกี  
นี้มันก็ดมันขวางวิทยุให้อยู่ในระยะ ๑๕ กิโลเมตร เป็นผู้กีดขวาง และสูงไม่ต่ำกว่า ๓๐ เมตร  
หรืออะไร มันบีบบังคับมาอย่างนี้ ไม่ให้ธรรมออก เข้าใจหรือ ผู้ที่มาพูดก็มาพูดอยู่นี้  
ได้ยินเสียงธรรมเสียงธรรมทางวิทยุ ผู้ที่ทำก็ทำมาอย่างนั้น ฟังซินะ มหากัณฑ์อยู่ในวง  
รัฐบาลตัวแสบ ๆ นั้นแหละมันออกมาแสดงอยู่เวลานี้ละ รัฐบาลจริง ๆ ทั่ว ๆ ไปทำไม่  
ทำอย่างนี้ ตัวสำคัญตัวอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เกื่อน ๆ นั้นละมันเป็นเจ้าอำนาจบาตร  
หลวงอยู่ในนั้น เทียบบีบบังคับคนนั้นคนนี้

แม้เรื่องราวจะเกิดขึ้นมากน้อยมันไปเทียบบีบบังคับไว้หมด มันเป็นหัวหน้าโจร  
มหาโจร มันไม่ให้แสดงออกมา เช่นอย่างที่พุทธมณฑล หัวโล้น ๆ ผ้าเหลือง ๆ ออกมา  
จู้จี้จ้าน ๆ อยู่นั้นละมหากัณฑ์ เรื่องราวมันถ้าเป็นอย่างนั้นพวกนี้ถูกจับสึกหมด ตาม  
หลักธรรมหลักวินัย กฎหมายบ้านเมืองเอาไปจัดการทันทีเลย อันนี้ทำไมมันจึงเจียบอยู่  
ก็เพราะตัวแสบนี้ ๆ มันเป็นหัวหน้า ตัวป่า ๆ เกื่อน ๆ ถ้าจะไปทำอย่างนั้นมันบีบบังคับ จะ  
ย้ายคนนี่ไปนู่น จะย้ายคนนั้นไปนู่น มันเอาอำนาจป่าเถื่อนมาใช้ก็เลยเจียบอยู่เดี๋ยวนี  
เห็นไหมละ มันเป็นอย่างนี้ละเวลานี้ ตัวแสบ ๆ อยู่ในวงรัฐบาล อำนาจป่าเถื่อนอยู่เวลา  
นี้ มันเป็นอย่างนี้จะว่าไป ดูที่หน้าศาลาเห็นไหมเป็นยังงี้ เป็นภาพความจริงเอามา  
นั้น นี้ละตัวแสบ ๆ มันเป็นตัวสำคัญอยู่ในนี้ ชั่วช้าลามกขนาดไหนมันเก็บไว้ ๆ เพราะ  
มันเป็นหัวหน้าโจร หัวหน้ามหากัณฑ์จะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้จมไป  
ด้วยกัน คือตัวแสบ ๆ นี้แหละ เอาละหยุดเท่านั้น

หัวใจคนเมืองไทยเราชาวพุทธมีมากขนาดไหน หัวใจมีคุณค่าขนาดไหนกับ  
ธรรม ก็กับการมาถูกทำลายอย่างนี้ เข้ากันได้ที่ไหน จะไม่บอบซ้ำได้ใจ หัวใจคนทั้ง  
ประเทศที่เป็นชาวพุทธ ๆ บอบซ้ำกันทั้งนั้นกับกลอุบายวิธีของมัน มันมาทำลายศาสนา  
เวลานี้

เมื่อวานนี้เราเอาอาหารไปให้โรงพยาบาลท่านอาจารย์ฝั้นเมื่อวานนี้ ไปโรงนั้น  
บ้างโรงนี้บ้าง วันไหนเราว่างเราไปทุกโรง ทุกแห่งละ ที่เขามาอยู่โกดังใหญ่นี้ก็เรียกว่า  
เปิดไว้แล้ว มากี่โรงก็ให้ได้สม่าเสมอกันหมด จัดไว้เรียบร้อย เราไปเองเราก็ไปของเรา  
เราพิจารณาดูโรงไหน ๆ ซอกแซก ไปตามทีจำเป็น ๆ ให้พร

วันนี้เจียบนะ หมามันตาย ถูกตั้มฆ่าไปแล้วก็ไม่รู้ เจียบวันนี้ไม่ได้ยินเสียงหมาเลย คงถูกตั้มฆ่าไปแล้วละ กำลังเทศน์เดี่ยวว้อๆ มาแล้ว เอาหมามาขึ้นเวทีด้วย ตั้มฆ่าหมา เทศน์ไปเรื่อย กินตั้มฆ่าหมาเรื่อย พวกเขาฟังตามวิทยุเขาคงจะอดหัวเราะไม่ได้นะ เทศน์เดี่ยวไอ้หยอง เดี่ยวไอ้ปุกก็มา แล้วเอาหมามาตั้มฆ่าแล้วก็เทศน์ต่อไป กินตั้มฆ่าหมาแล้วก็เทศน์ต่อไป เขาไม่เคยได้ยิน นี่ฟังเอาชื่อกิริยาของธรรม จะไม่มีอะไรกับใคร พูดเรื่องตั้มฆ่าหมาก็เป็นเรื่องขบขันไปเท่านั้นเอง ไม่มีอะไร แต่คนนี้ โอ๊ย จะวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะคำพูดของหลวงตา

(เสียงของหล่นดังขึ้น) เป็นยังไงจะให้ตั้มฆ่าอะไรนี้ ไม่มีหมาตั้มฆ่าเอาถ้วยจานมาตั้มฆ่ามันได้เรื่องอะไร พูดอะไรนี้ เพราะนิสัยของโลกมันเป็นอย่างนั้น มันไม่เหมือนธรรม ธรรมพูดไปแล้วไปเลยไม่มีอะไร จะพูดแบบไหนๆ พอจบแล้วหายเจียบๆ อันนั้นเขาจะไม่หายนะ เขาจะเอาไปขี้ขายอยู่นั่น พวกบ้า

(ทองคำวันนี้ได้ ๑ บาท ๓๑ สตางค์ครับ) เออพอใจๆ ได้เท่าไรพอใจ เราอยู่ในขั้นพอใจ ได้เท่าไรพอใจหมด เขยิบขึ้นไปร้อยกว่ากิโลแล้วนะทองคำเรา ไม่ใช่หน่อยๆ

เราจะไปกรุงเทพฯ เวลาสิ้นมิถุนานี้กะไว้ วันที่ ๒๒ เข้าพรรษา เราก็ก็นอนสิ้นเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎา เราจะไปจุดนั้นอยู่ถึงเข้าพรรษา มาถึงก็เข้าพรรษาเลยละ มันเป็นจุดที่ต้องไป

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz